

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3558/UBND-KT**
V/v báo cáo tình hình phát
triển công nghiệp hỗ trợ trên
địa bàn tỉnh Bình Định

Bình Định, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Bộ Công Thương

Thực hiện Văn bản số 5344/VPCP-CN ngày 06/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Công Thương tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Về triển khai các quy định của Nhà nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Triển khai thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Công Thương hướng dẫn các Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, ban hành quy trình cấp giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, được niêm yết công khai tại bộ phận 1 cửa của Sở Công Thương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh (*Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định*), hỗ trợ đối với các sản phẩm có thể mạnh của tỉnh nằm ngoài Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ; theo đó, chính sách thực hiện hỗ trợ 4 nội dung, gồm: Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển; Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Các ngành sản xuất được hỗ trợ gồm: Ngành chế biến gỗ; ngành chế biến đá; ngành chế biến thức ăn chăn nuôi; ngành cơ khí chế tạo và các ngành khác.

Các chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Trung ương và địa phương đã được Sở Công Thương phổ biến, hướng dẫn, thông tin kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng; tuy nhiên, đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào trên địa bàn tỉnh đăng ký xác nhận ưu đãi hoặc tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.



2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện

Mặc dù có nhiều chính sách ưu đãi nhưng việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như:

- Về phía doanh nghiệp: Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khi đó đầu tư về công nghiệp hỗ trợ cần có nguồn vốn lớn để có thể đầu tư, phát triển. Máy móc thiết bị còn lạc hậu dẫn đến năng suất và chất lượng sản phẩm thấp, không ổn định, giá thành sản phẩm cao. Các doanh nghiệp trong tỉnh với xuất phát điểm thấp, thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ, nên khả năng đáp ứng các yêu cầu khắc khe về chất lượng còn kém.

- Về thị trường: Thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ, chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố có thị trường thuận lợi, các ngành công nghiệp phát triển như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương..., dẫn đến việc đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Bình Định gặp khó khăn trong việc vận chuyển, phân phối hàng hóa làm tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh trên thị trường.

3. Kiến nghị, đề xuất

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đang phát triển mạnh một số ngành công nghiệp như: May mặc (có 70 doanh nghiệp, trong đó có 20 doanh nghiệp có quy mô lớn); các dự án năng lượng tái tạo... theo đó, nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cho các ngành này trong thời gian đến là rất lớn. Nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Bình Định phát triển, kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, giới thiệu các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ, nhất là các sản phẩm hỗ trợ liên quan đến ngành may mặc và năng lượng tái tạo đến đầu tư tại tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, cần sớm cụ thể hóa các quy định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào công nghiệp hỗ trợ; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm bắt được các công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Công Thương xem xét tổng hợp. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Công Thương;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K6 (07b). /



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng